

พื้นที่นมเน มีค่า 100 ต่อ 100 102



ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว๑๕๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ  
ทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ กท ๐๒๒๑/๒๔๔ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดให้ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ  
ทหารกองประจำการ เป็นประจำทุกปี ปรากฏว่าในคราวที่ผ่านมา มีสถานศึกษาหลายแห่งจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ในห้วงเวลาการตรวจเลือกทหารกองเกิน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษาที่ต้องไปขอผ่อนผัน ซึ่งจะต้อง  
ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินทุกปี ในระหว่างที่ขอผ่อนผัน โดยหากไม่ไปแสดงตัว  
จะถือว่าขาดการตรวจเลือกทหารกองเกิน เป็นผลให้นักศึกษาที่ขอผ่อนผันต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย  
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดกิจกรรม  
ทางการศึกษาในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด จึงขอให้สำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาแจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้หลีกเลี่ยงหรืองดจัดกิจกรรมการเรียน การสอบ การฝึกงาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕

๒. ชี้แจงให้นักศึกษาของหน่วยงานไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน โดยให้ไปแสดงตัว  
ต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน ตามกำหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)  
ของผู้อำนวยการเขต / นายอำเภอภูมิสำเนาทหาร และให้ถือว่าไม่เป็นการขาดเรียน หรือขาดการร่วมกิจกรรม  
เพื่อให้นักศึกษาไม่เสียสิทธิอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

๓. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดเป็นแนวทางการดำเนินการเป็นประจำทุกปี  
โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดชาติ ชัยพงษ์)  
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๒

E - Mail : Scout.obec@gmail.com